

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖
เรื่อง การพิจารณากิจการในวงงานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายประเจน บุปผาแสง	ประธานสภา อบต.	
๒	นายวิบูลย์ หงษา	รองประธานสภา อบต.	
๓	นางศรีัญญา ราชเจริญ	เลขานุการสภา อบต.	
๔	นายหนุควน ทวยภา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	
๕	นายพลวุฒิ โคตรดี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	
๖	นางสังวาลย์ ปะเสทะโก	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	
๗	นางราตรี แน่นอุดร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	
๘	นายสุวรรณ์ เทียมจันทร์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	
๙	นายอุทัย อุดมดี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	
๑๐	นายสุรียา ลอยคลัง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	
๑๑	นายบุญมี ปะเสทะโก	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	
๑๒	นายนิคม ราชบุโฮม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙	
๑๓	นายสมบัติ ซาดา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐	
๑๔	นายอามิตรดา เทียกทุม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑	
๑๕	นายประมวล สุมิตร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒	
๑๖	นางบัวไข คงประเสริฐ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๖	
๑๗	นายเสกสรร ไชยตระมาตร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๗	
๑๘	นายแสวง วรรณโพธิ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๘	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายนิกาย รัตน์เมือง	นายก อบต.หนองคูขาด	
๒.	นายประยูร มูลราช	รองนายก อบต.หนองคูขาด	
๓.	นายสมหมาย เทียบฤทธิ์	รองนายก อบต.หนองคูขาด	
๔.	นายวิชัย ชมภูน้อย	เลขานุการนายก อบต.	
๕.	นายสุทธินันท์ พรอินทร์	รองปลัด อบต.หนองคูขาด	
๖.	นายสุรศักดิ์ ไชยรงค์	ผู้อำนวยการกองคลัง	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๗.	นางจันทร์เพ็ญ หงษ์บุญ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	
๘.	นางสาวชมภูษ ศรีคลัง	นักทรัพยากรบุคคล	รก.หัวหน้าสำนักปลัด
๙.	นางสาวรัตนภรณ์ พรหมคุณ	นิติกร	
๑๐.	นางสาวพัชรภรณ์ แสนศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๑๑.	นายเอกพงศ์ เคียนขุน	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น

นางศรีัญญา ราชเจริญ
เลขาธิการสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามที่ประธานสภาฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ในวันนี้ ดิฉัน นางศรีัญญา ราชเจริญ เลขาธิการสภาฯ ได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่ได้ลงชื่อในสมุดลงเวลาและที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอันตรงเกียรติแห่งนี้ จำนวน ๑๘ ท่าน ครบองค์ประชุม ลำดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญ ประธานในพิธี ได้จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย
-----สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมลุกขึ้นยกมือไหว้และกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย-----

ระเบียบวาระที่ ๑

นายประเจน บุบผาแสง
ประธานสภาฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ซึ่งได้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ เมื่อครั้งประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน จึงกำหนดเรียกประชุมฯ ในวันนี้ คือวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยมีการพิจารณากิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานสภาฯ ตามที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติ เพื่อบรรจุในวาระการประชุมสภาฯ และให้สภาฯ ได้พิจารณาในระเบียบวาระของการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ในวันนี้ สมาชิกสภาฯ มาประชุมครบทุกท่านนะครับ
รับทราบ

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

๑.๒ พนักงานส่วนตำบล โอนย้ายมาปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ราย
ตามที่ฝ่ายบริหารได้แจ้งว่ามีพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๒ ราย ได้ไปโอนย้ายมาปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขอให้ฝ่ายบริหารได้แนะนำและให้พนักงานส่วนตำบลได้รายงานตัวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับทราบต่อไป เชิญครับ

นายนิทาย รัตนเมือง
นายก อบต.หนองคูขาด

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายนิทาย รัตนเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาตต่อที่ประชุมสภาฯ ให้พนักงานส่วนตำบลที่โอนย้ายมาใหม่ จำนวน ๒ ราย ได้แนะนำตัวต่อสมาชิกสภาฯ ในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ ครับ

-/นางสาว...

นางสาวพัชรภรณ์ แสนศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพัชรภรณ์ แสนศรี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนชำนาญการ ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
ลาด อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น ค่ะ

นายเอกพงศ์ เคียนบัว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุมสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายเอกพงศ์ เคียนบัว ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน โอนย้ายมาจาก ศาลาว่าการเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี ครับ

นายประเจน บุบผาแสง
ประธานสภาฯ

ขอบคุณฝ่ายบริหาร และยินดีกับพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๒ ราย ที่
โอนย้ายมาปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ครับ และ
ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายประเจน บุบผาแสง
ประธานสภาฯ

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ได้มีการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๖ ที่ผ่านมา โดยเป็นการพิจารณากิจการที่เกี่ยวข้องกับวงงานกิจการ
สภาฯ ซึ่งเลขานุการสภาฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และได้มีการจัดส่งให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบล่วงหน้า ขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบดูอีกครั้งก่อนที่จะมีการขอมติสภาฯ เพื่อรับรอง
รายงานการประชุมต่อไป หากมีข้อผิดพลาดสามารถขอแก้ไขเพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ ได้ ก่อนที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จะได้
ลงนามเพื่อรับรองการตรวจรายงานการประชุมต่อไป หากไม่มีสมาชิกสภา
ฯ ท่านใดที่จะขอแก้ไข รายงานการประชุม กระผมในนามของ
ประธานสภาฯ จะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ในการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ครั้งแรกต่อไป สมาชิกสภาฯ
ท่านใดที่จะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก โปรดยกมือครับ
และขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับจำนวนสมาชิกฯ ที่ยกมือด้วยครับ
รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกะทุ่ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอใหม่

๕.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไข่มันบับัดน้ำในเสียวอาคาร พ.ศ.

-/นายประเจน..

นายประเจน บุปผาแสง
ประธานสภาฯ

ตามที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
ขาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. โดยให้
สภาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเหตุผลและ
ความจำเป็นในร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว เชิญครับ

นายนิภาย รัตนเมือง
นายก อบต.หนองคูขาด

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่เคารพทุกท่าน กระผม นาย
นิภาย รัตนเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาต
ต่อที่ประชุมสภาฯ ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด เป็นผู้แถลงหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ต่อไป

นายสุทธินันท์ พรอินทร์
รองปลัด อบต.

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุก
ท่าน กระผม นายสุทธินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
ขออนุญาตสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด
น้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

นายประเจน บุปผาแสง
ประธานสภาฯ

-----เอกสารแนบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. -----
ขอบคุณฝ่ายบริหาร ที่ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ
ฯ ดังกล่าว ให้สภาฯ ได้รับทราบ ก่อนที่จะมีการอภิปราย ชักถาม และ
ลงมติเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติ จะขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้
สภาฯ ได้รับทราบ และถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เชิญครับ

นางศรีัญญา ราชเจริญ
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองคูขาดทุกท่าน ดิฉัน นางศรีัญญา ราชเจริญ เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาตชี้แจงระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับ ให้สภาฯ ได้รับทราบก่อนที่จะมีการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.
ตามข้อ ๔๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับของการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
กำหนดให้ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระ นั่นก็คือ วาระแรก คือวาระรับหลักการ วาระที่สองคือวาระแปร
ญัตติ และวาระที่สามคือวาระลงมติ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้
พิจารณาสามารถรวดเดียวก็ได้ เว้นแต่เป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะ
พิจารณาสามารถรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาสามารถรวดเดียว
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมสภาฯ จะเป็นผู้เสนอให้พิจารณาสามารถ
เดียว เมื่อที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้พิจารณาสามารถรวดเดียวแล้ว

-/การพิจารณา..

การพิจารณาวาระที่สอง คือวาระแปรญัตติ ให้ที่ประชุมสภาฯ เป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ โดยให้ประธานสภาฯ เป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ

นายประเจน บุพบาแสง ประธานสภาฯ
ขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงข้อบังคับการประชุมสภาฯ เกี่ยวกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ และจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งข้อบัญญัติฯ ตามที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติในครั้งนี้เป็นร่างข้อบัญญัติฯ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร มิใช่เป็นร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณ สภาฯ สามารถพิจารณารวดเดียวเลยได้ แต่ขอให้ฝ่ายบริหาร หรือ สมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของการประชุมสภาฯ ขอให้สภาฯ ได้พิจารณา เชิญครับ

นายพลวุฒิ โคตรดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒
เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายพลวุฒิ โคตรดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ขอเสนอ ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร สามารถพิจารณารวดเดียวครับ

ผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓

๑.นายสุรียา ลอยคลัง	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗
๒.นายหนูกวน ทวยภา	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑
๓.นางบัวไข คงประเสริฐ	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๖
๔.นายสุวรรณ์ เทียนจันทร์	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕
๕.นางราตรี แน่นอุดร	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔
๖.นายบุญมี ปะเสทะโก	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘

นายประเจน บุพบาแสง ประธานสภาฯ
ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้เสนอให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว สามารถพิจารณารวดเดียว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปรายซักถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ หรือไม่ ก่อนที่จะมีลงมติรับหลักการ การแปรญัตติ และการลงมติในร่างข้อบัญญัติฯ ต่อไป หากมีเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปรายซักถาม แปรญัตติ แล้ว กระผมในนามประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการลงมติเพื่อเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติฯ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ขอมติที่ประชุมสภาฯ ครับ

มติที่ประชุม
เห็นชอบ ๑๕ ท่าน
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๓ ท่าน

๕.๒ การพิจารณาขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

นายประเจน บุพบาแสง ประธานสภาฯ
ตามที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติต่อสภาฯ เพื่อให้พิจารณาขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและพิจารณาการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น ขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดเหตุผล
-/และความ..

และความจำเป็น และนำเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ก่อนที่จะประชุมสภาฯ จะได้มีมติในการขอโอนเปลี่ยนแปลงฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ต่อไป โดยจะต้องลงมติที่ละรายการ ขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจง ครับ เชิญครับ

นายนิทาย รัตน์เมือง
นายก อบต.หนองคูขาด

เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิทาย รัตน์เมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ ซึ่งเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเหตุผลและความจำเป็นให้สภาฯ ได้รับทราบ ต่อไป

นายสุทธินันท์ พรอินทร์
รองปลัด อบต.

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผม นายสุทธินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขอชี้แจงเกี่ยวกับการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ตามข้อ ๒๗ และข้อ ๒๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด มีความจำเป็นที่จะต้องขอให้สภาฯ ได้พิจารณา เพื่อลงมติ แบ่งเป็น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ และการขอโอนงบประมาณ จำนวน ๗ รายการ รวมทั้งสิ้น ๘ รายการ ดังนี้

๕.๒.๑ การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อความเดิม

แผนงานสาธารณสุข

งาน งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดำเนินงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล

ฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน

ปริมาตรกระบะบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด

ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ คุณสมบัติเฉพาะ

๑)เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน (รถกระบะ)

๒)มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วย เข้า - ออก ปริมาตร

กระบะบอกลูบ

๓)มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ ที่แขวนน้ำเกลือ ไม่ต่ำกว่า

๒,๔๐๐ ซีซี

๔)มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วน หรือกำลังเครื่องยนต์เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยจากการ หลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่มีรถมีการชนหรือกระแทกหรือ พลิกคว่ำ ๑๑๐ กิโลวัตต์

๕)มีวิทยุคมนาคม VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า ๒๕ วัตต์ พร้อม อุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๖)เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง

๗)คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ

(๑) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้

(๒) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

(๓) เครื่องส่องกล้องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์

(๔)เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง

(๕)ชุดป้องกันกระดุกคอเคลื่อน

(๖)ชุดเผือกลม

(๗)ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ

(๘)อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น

(๙)เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้

(๑๐)ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ธันวาคม ๒๕๖๕

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
หน้าที่ ๑๐๕ ลำดับที่ ๑

ข้อความใหม่

แผนงานสาธารณสุข

งาน งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดำเนินงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล

ฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน

ปริมาตรกระบะบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด

ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ คุณลักษณะเฉพาะ

๑)เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน (รถกระบะ)

๒)มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วย เข้า - ออก

๓)มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ ที่แขวนน้ำเกลือ

๔)มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่มีรถมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ

๕)มีวิทยุคมนาคม VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า ๒๕ วัตต์ พร้อม อุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๖)เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง

๗)คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ

- (๑) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อยื่น ปรับเป็นรถเข็นได้
- (๒) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
- (๓) เครื่องส่งกลองเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรยนต์
- (๔) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
- (๕) ชุดป้องกันกระดุกคอเคลื่อน
- (๖) ชุดเผือกลม
- (๗) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ
- (๘) อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น
- (๙) แก้อั้วเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
- (๑๐) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ธันวาคม ๒๕๖๕

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
หน้าที่ ๑๐๕ ลำดับที่ ๑

เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากข้อความในข้อบัญญัติฯ ตามคุณลักษณะ
เฉพาะรถพยาบาลกู้ชีพ เกิดความผิดพลาดของข้อความ ซึ่งคลาดเคลื่อนไป
จากข้อความที่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงแก้ไขให้เป็นไปตาม
คุณลักษณะของมาตรฐานครุภัณฑ์

นายประเจน บุษผาแสง
ประธานสภาฯ

ขอคุณฝ่ายบริหารที่ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ตามรายการดังกล่าว ให้สภาฯ ได้รับ
ทราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปรายซักถามในรายละเอียด ดังกล่าว
หรือไม่ หากมี เชิญครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ในการพิจารณาขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ในการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อรถพยาบาล
ฉุกเฉิน ตามข้อบัญญัติฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขอมติที่
ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๕ ท่าน
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๓ ท่าน

นายประเจน บุษผาแสง

๕.๒.๒ การพิจารณาขอโอนงบประมาณ จำนวน ๗ รายการ
ขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจง เหตุผลและความจำเป็นเกี่ยวกับการขอโอน
งบประมาณ ตามที่ได้ยื่นญัตติ ครับ เชิญครับ

นายสุทธินันท์ พรอินทร์
รองปลัด อบต.

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุก
ท่าน กระผมนายสุทธินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
ขอชี้แจงเกี่ยวกับโอนงบประมาณ จำนวน ๗ รายการ ดังนี้
๕.๒.๒.๑ การพิจารณาขอโอนงบประมาณ (โอนเพิ่ม/โอนลด)
(สำนักปลัด)

แผนงานสาธารณสุข

งาน งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดำเนินงาน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน
(รถกระบะ) งบประมาณตั้งไว้ ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท
โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณหลังโอนเพิ่ม ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท

โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
งบประมาณตั้งไว้ ๓,๕๕๘,๙๒๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๑,๔๒๔,๙๖๘.๗๑ บาท
โอนลด (จำนวนเงิน) ๑๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณหลังโอน ๑,๓๒๗,๙๖๘.๗๑ บาท

เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่ได้ตั้งข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
ธันวาคม ๒๕๖๕ ราคา ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท แต่ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฯ ดังกล่าว เป็นราคา ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้เป็นไปตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
ขอคุณฝ่ายบริหารที่ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการขอโอน
งบประมาณ โดยการขอโอนเพิ่ม ตามรายการดังกล่าว ให้สภาฯ ได้รับ
ทราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปรายซักถามในรายละเอียด ดังกล่าว
หรือไม่ หากมี เชิญครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ในการพิจารณาขอ
โอนเพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ตามข้อบัญญัติฯ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขอมติที่ประชุม ครับ

นายประเจน บุษผาแสง
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๕ ท่าน
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๓ ท่าน

๕.๒.๒.๒ การพิจารณาการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
(กองคลัง)

นายสุทธินันท์ พรอินทร์
รองปลัด อบต.

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุก
ท่าน กระผมนายสุทธินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
ขอชี้แจงเกี่ยวกับโอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๕.๒.๒.๑ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (นักวิชาการเงินและ
บัญชี) งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๖

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดรายจ่าย

-/ค่าครุภัณฑ์..

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
โหนด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร
หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย เงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

งบประมาณตั้งไว้ ๑,๕๙๕,๘๔๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๗๕๕,๖๘๐ บาท
โหนด (จำนวนเงิน) ๒๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณหลังโอน ๗๓๕,๖๘๐ บาท

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อใช้ในงานกองคลัง สำหรับนักวิชาการเงินและ
บัญชีที่ย้ายปฏิบัติงาน เดิมมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้

นายประเจน บุบผาแสง
ประธานสภาฯ

ขอคุณฝ่ายบริหารที่ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการขอโอน
งบประมาณ โดยการขอโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการ
ดังกล่าว ให้สภาฯ ได้รับทราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปรายซักถาม
ในรายละเอียด ดังกล่าวหรือไม่ หากมี เชิญครับ หากไม่มี ผมขอมติที่
ประชุม ในการพิจารณาขอโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๕ ท่าน
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๓ ท่าน

๕.๒.๒.๒.๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล งบประมาณ
๒๔,๐๐๐ บาท (เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) รายละเอียดเป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๗
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดรายจ่าย
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
โหนด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร
หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย เงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

งบประมาณตั้งไว้ ๑,๕๙๕,๘๔๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๗๓๕,๖๘๐ บาท
โหนด (จำนวนเงิน) ๒๔,๐๐๐ บาท
งบประมาณหลังโอน ๗๑๑,๖๘๐ บาท

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อใช้ในงานกองคลัง สำหรับเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ ที่ย้ายปฏิบัติงาน เดิมมีไม่เพียงพอต่อการใช้งานและไม่
รองรับการจัดเก็บข้อมูลของแผนที่ภาษี และไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

นายประเจน บุบผาแสง
ประธานสภาฯ

ขอคุณฝ่ายบริหารที่ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการขอโอน
งบประมาณ โดยการขอโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการ
ดังกล่าว ให้สภาฯ ได้รับทราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปรายซักถาม

มติที่ประชุม

ในรายละเอียด ดังกล่าวหรือไม่ หากมี เชิญครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ในการพิจารณาขอโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขอมติที่ประชุม ครับ

เห็นชอบ ๑๕ ท่าน

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง ๓ ท่าน

๕.๒.๒.๒.๓ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK Tank Printer) งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท (เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) รายละเอียดเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๕๑

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย เงินเดือน ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

งบประมาณตั้งไว้ ๑,๕๙๕,๘๔๐ บาท

งบประมาณคงเหลือ ๗๑๑,๖๘๐ บาท

โอนลด (จำนวนเงิน) ๘,๐๐๐ บาท

งบประมาณหลังโอน ๗๐๓,๖๘๐ บาท

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อใช้ในงานกองคลัง สำหรับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ที่ย้ายปฏิบัติงาน เดิมมีไม่เพียงพอต่อการใช้งานและไม่รองรับการจัดเก็บข้อมูลของแผนที่ภาษี และไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการขอโอน งบประมาณ โดยการขอโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการดังกล่าว ให้สภาฯ ได้รับทราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปรายซักถาม ในรายละเอียด ดังกล่าวหรือไม่ หากมี เชิญครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ในการพิจารณาขอโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขอมติที่ประชุม ครับ

นายประเจน บุบผาแสง
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๕ ท่าน

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง ๓ ท่าน

๕.๒.๒.๒.๔ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ งบประมาณ ๓,๓๐๐ บาท (นักวิชาการเงินและบัญชี) รายละเอียดเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๔๕

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร
หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย เงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

งบประมาณตั้งไว้ ๑,๕๙๕,๘๔๐ บาท

งบประมาณคงเหลือ ๗๐๓,๖๘๐ บาท

โอนลด (จำนวนเงิน) ๓,๓๐๐ บาท

งบประมาณหลังโอน ๗๐๐,๓๘๐ บาท

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อใช้ในงนงนกองคลัง สำหรับนักวิชาการเงินและ
บัญชีที่ย้ายปฏิบัติงาน เดิมมีไม่เพียงพอต่อการใช้งานและไม่รองรับการ
จัดเก็บข้อมูลของแผนที่ภาษี และไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

นายประเจน บุบผาแสง
ประธานสภาฯ

ขอคุณฝ่ายบริหารที่ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการขอโอน
งบประมาณ โดยการขอโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการ
ดังกล่าว ให้สภาฯ ได้รับทราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปรายซักถาม
ในรายละเอียด ดังกล่าวหรือไม่ หากมี เชิญครับ หากไม่มี ผมขอมติที่
ประชุม ในการพิจารณาขอโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๕ ท่าน

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง ๓ ท่าน

๕.๒.๒.๒.๕ โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ โต๊ะ ราคาโต๊ะละ ๒,๒๐๐
บาท เป็นเงิน ๔,๔๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาด)

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดรายจ่าย
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร
หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย เงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

งบประมาณตั้งไว้ ๑,๕๙๕,๘๔๐ บาท

งบประมาณคงเหลือ ๗๐๓,๓๘๐ บาท

โอนลด (จำนวนเงิน) ๔,๔๐๐ บาท

งบประมาณหลังโอน ๖๙๕,๙๘๐ บาท

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อใช้ในงนงนกองคลัง และไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

นายประเจน บุบผาแสง
ประธานสภาฯ

ขอคุณฝ่ายบริหารที่ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการขอโอน
งบประมาณ โดยการขอโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการ
ดังกล่าว ให้สภาฯ ได้รับทราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปรายซักถาม
ในรายละเอียด ดังกล่าวหรือไม่ หากมี เชิญครับ หากไม่มี ผมขอมติที่
ประชุม ในการพิจารณาขอโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๕ ท่าน

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง ๓ ท่าน

๕.๒.๒.๒.๖ โຕ้ะทำงาน ระดับ ๓-๖ จำนวน ๒ ตัวๆละ ๓,๕๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๗,๐๐๐ บาท (ราคาห้องตลาด) (โຕ้ะทำงานนักวิชาการ เงินและบัญชี และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย เงินเดือน ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

งบประมาณตั้งไว้ ๑,๕๙๕,๘๔๐ บาท

งบประมาณคงเหลือ ๖๙๕,๙๘๐ บาท

โอนลด (จำนวนเงิน) ๗,๐๐๐ บาท

งบประมาณหลังโอน ๖๘๘,๙๘๐ บาท

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อใช้ในงนกองคลัง และไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

นายประเจน บุพบาแสง
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการขอโอน งบประมาณ โดยการขอโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการ ดังกล่าว ให้สภาฯ ได้รับทราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปรายซักถาม ในรายละเอียด ดังกล่าวหรือไม่ หากมี เชิญครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ ประชุม ในการพิจารณาขอโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อโຕ้ะ ทำงาน ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๕ ท่าน

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง ๓ ท่าน

๕.๒.๒.๒.๗ แก้อื้อทำงาน จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท เป็น จำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท (ราคาห้องตลาด)

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย เงินเดือน ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

งบประมาณตั้งไว้ ๑,๕๙๕,๘๔๐ บาท

งบประมาณคงเหลือ ๖๘๘,๙๘๐ บาท

โอนลด (จำนวนเงิน) ๓,๐๐๐ บาท

งบประมาณหลังโอน ๖๘๕,๙๘๐ บาท

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อใช้ในงนกองคลัง และไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

นายประเจน บุพบาแสง
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการขอโอน งบประมาณ โดยการขอโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการ

มติที่ประชุม

ดังกล่าว ให้สภาฯ ได้รับทราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปรายซักถาม
ในรายละเอียด ดังกล่าวหรือไม่ หากมี เชิญครับ หากไม่มี ผมขอมติที่
ประชุม ในการพิจารณาขอโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อโต๊ะ
ทำงาน ขอมติที่ประชุม ครับ

เห็นชอบ	๑๕	ท่าน
ไม่เห็นชอบ	ไม่มี	
งดออกเสียง	๓	ท่าน

นายประเจน บุพบาแสง
ประธานสภาฯ

๕.๓ พิจารณาการขออนุญาตดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น
บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนแดง เชื่อมบ้านหนองข่า หมู่ที่ ๑๒
ตำบลหนองคูขาด ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
ตามที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานสภาฯ เนื่องด้วย
ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ในการขออนุญาตใช้พื้นที่
เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้านโนนแดง
หมู่ที่ ๑ เชื่อมบ้านหนองข่า กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๒ ตารางเมตร ตามข้อบัญญัติฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญ
ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียด ก่อนที่สภาฯ จะได้พิจารณาลงมติต่อไป
ครับ เชิญครับ

นายนิทาย รัตนเมือง
นายก อบต.หนองคูขาด

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม
นายนิทาย รัตนเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ตามที่
ได้รับหนังสือจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เพื่อขออนุญาตใช้
พื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้านโนน
แดง หมู่ที่ ๑ เชื่อมบ้านหนองข่า กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๒ ตารางเมตร
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว พื้นที่ดำเนินการ
เป็นเขตติดต่อกันระหว่างตำบลโนนแดง และตำบลหนองคูขาด และตาม
มาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม การกระทำกิจการนอกเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล จะต้องได้รับความยินยอมจากสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล และกิจการนั้นต้องเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่อง
กับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนแดง จึงได้ขออนุญาตดำเนินโครงการก่อสร้างฯ ดังกล่าว เพื่อให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด พิจารณาให้การยินยอม ต่อไป
ขอบคุณครับ

นายประเจน บุพบาแสง
ประธานสภาฯ

ขอบคุณฝ่ายบริหาร ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่ได้
ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบถึงรายละเอียด ก่อนที่จะมีการพิจารณา
ในเรื่องดังกล่าว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะซักถามในรายละเอียด หรือมี
ข้อสงสัย หรือไม่ หากมีเชิญครับ

นายวิบูลย์ หงษา
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม
นายวิบูลย์ หงษา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓ และรองประธานสภา ขอ
อนุญาตเสนอความเห็นต่อที่ประชุมสภา ว่าการเสนอขออนุญาตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ
ดังกล่าวเป็นโครงการที่ดี ที่ประชาชนในพื้นที่ของตำบลหนองคูขาดได้รับ
ประโยชน์ในการใช้สัญจรไปมาด้วย

นายประเจน บุพบาแสง
ประธานสภา

ขอบคุณท่านรองประธานสภา ที่ได้เสนอความเห็นครับ มีสมาชิกสภา
ท่านใดที่จะอภิปราย ชักถามอีกหรือไม่ครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มี
กระผมในนามประธานสภา ขอมติสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ดำเนินการก่อสร้างใน
เขตพื้นที่ตำบลหนองคูขาด ครับ ขอมติครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๕ ท่าน
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง ๓ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๖

นายประเจน บุพบาแสง
ประธานสภา

นายสุทธินันท์ พรอินทร์
รองปลัด อบต.

เรื่องอื่น ๆ

มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท่านใด หรือ พนักงานส่วนตำบล จะ
ประชาสัมพันธ์ หรือชี้แจง เกี่ยวกับงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองคูขาด เชิญชี้แจงต่อที่ประชุมสภา ได้ครับ หากมีเชิญครับ
เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุก
ท่าน กระผมนายสุทธินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู่ชีพ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด โดยงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้มาสมัครเพียง ๔ คน ซึ่งความต้องการ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ควรมีไม่ต่ำกว่า ๖ คน จึงขอความร่วมมือให้
สมาชิกสภา ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยครับ

นางบัวไข คงประเสริฐ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๖

เรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน
นางบัวไข คงประเสริฐ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๖ ขอสอบถามฝ่ายบริหาร
เรื่องแรกหนังสือประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่กู่ชีพได้จัดส่งให้กับ
ผู้นำหรือไม่ หากเคยจัดส่งไปแล้วเห็นควรจัดส่งอีกครั้ง และสมาชิกสภา
จะประชาสัมพันธ์ด้วยตนเองให้อีกรอบ เรื่องที่สอง คือ เรื่องโครงการต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็น โครงการก่อสร้างถนน คสล. หรือ ถนนดิน ที่จะดำเนินการใน
งบประมาณนี้ ได้ดำเนินการถึงขั้นไหน อย่างไรแล้ว ซึ่งการดำเนินงานในปี
นี้ค่อนข้างล่าช้ากว่าปีที่ผ่านมา มา โดยเฉพาะโครงการฯ ของหมู่ที่ ๑๔
คาบเกี่ยว หมู่ ๑๖ และเห็นว่าผู้รับจ้างได้นำหินคลุกมากองไว้นานแล้วแต่
ยังไม่มีดำเนินการใด ๆ ต่อไปอีก ขอขอบคุณค่ะ

นายนิทาย รัตน์เมือง
นายก อบต.

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขออนุญาต
ทำความเข้าใจให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ เรื่องเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้
ชีพตำบลหนองคูขาด ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ หรือผู้นำในชุมชน ให้
ไปพูดคุยกับผู้ที่สนใจและคัดเลือกบุคคลให้เหมาะสมให้มาทำงาน หากไม่มี
เจ้าหน้าที่ฯ ศูนย์ฯ ก็จะเปิดไม่ได้ และรพยบาลฉุกเฉินก็จัดซื้อไม่ได้
เช่นกัน ส่วนเรื่องการค้าเนินการของโครงการต่างๆ ของปีงบประมาณนี้
อาจจะล่าช้า เพราะติดขัดพอสมควรในเรื่องของบุคลากรไม่เพียงพอในการ
ทำงานโดยเฉพาะกองช่าง เพราะโครงการก่อสร้างต่าง ๆ จะต้องมีส่วนผู้
ควบคุมงาน กำหนดราคากลาง เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นการทำงานของ
กองช่าง ส่วนโครงการฯ ของหมู่ที่ ๑๔ คาบเกี่ยวหมู่ที่ ๑๖ ถนนลงหิน
คลุก นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ได้ทำสัญญากับผู้รับจ้างไป
เรียบร้อยแล้ว และจะรีบเร่งรัดให้ผู้รับจ้างมาดำเนินการต่อไป

นางสาวพัชราภรณ์ แสนสี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน
นางสาวพัชราภรณ์ แสนสี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานแผนงาน ซึ่งในห้วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ นี้
จะเป็นการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
ขอให้แต่ละหมู่บ้านกลับไปทบทวนแผนหมู่บ้าน และโครงการต่างๆ ที่จะ
ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นี้ด้วย ขอขอบคุณค่ะ

นายเสกสรร ไชยตระมาตร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๗

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม
นายเสกสรร ไชยตระมาตร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๗ ขอสอบถามว่าในปี
นี้จะมีการจัดประชาคมตำบลเหมือนเดิมหรือไม่

นายสุทธินันท์ พรอินทร์
รองปลัด อบต.

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุก
ท่าน กระผมนายสุทธินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
ขอชี้แจงเรื่องการประชาคมตำบล ซึ่งจะดำเนินการจัดขึ้นหลังจากที่ได้
รวบรวมแผนแต่ละหมู่บ้าน ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชนไป
ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านของท่านไว้ว่าจะดำเนินการได้หรือไม่ ลำดับ
ความเป็นจำเป็นมากน้อยไว้ก่อน

นายประยูร มุลราช
รองนายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ผม นายประยูร มุลราช รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองคูขาด ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองคูขาด ดูแลในเรื่องของงานสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันนี้พบว่ามี
โรคไข้เลือดออกกำลังระบาดในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองคูขาด ก็ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ได้จัดให้มีการพ่นหมอกควันในพื้นที่
ที่เกิดโรคไข้เลือดออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และโรคติดต่ออีกโรคคือโรคโค
วิด - ๑๙ ซึ่งสาธารณสุขอำเภอบรบือได้แจ้งว่าจะมาในช่วงฤดูฝน และ
น่าจะเป็นโควิดสายพันธุ์ใหม่ จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ยังผู้นำชุมชนให้ประชาชนได้รับทราบด้วย ขอขอบคุณครับ

-/นายประเจน..

นายประเจน บุปผาแสง
ประธานสภาฯ

ขอบคุณฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน นะครับ ตามที่ฝ่ายบริหารได้
ชี้แจงไปแล้วเกี่ยวกับการดำเนินโครงการต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้าน อาจจะ
ล่าช้าไปบ้างเพราะบุคลากรของ อบต.มีไม่เพียงพอ แต่ก็ดำเนินการให้ได้
และแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ทุกโครงการ ทุกหมู่บ้าน และผมขอฝาก
เรื่องการดำเนินการของโครงการฯ ต่างๆ ในพื้นที่ของตำบล โดยเฉพาะ
โครงการฯ ที่ติดกับพื้นที่ของชาวบ้าน ฝากถึงสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และ
ผู้นำทุกหมู่บ้านให้ประสานงานให้เรียบร้อย จะได้ไม่เป็นปัญหาในพื้นที่ที่มี
การก่อสร้างของโครงการฯ ต่างๆ ส่วนเรื่องของรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือรถ
กู้ชีพ ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่พร้อมก่อนที่จะมีการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ฝากให้
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ตามที่ฝ่ายบริหารแจ้งให้ทราบ
มีสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หรือพนักงานส่วนตำบลท่านใดที่จะชี้แจง
ประชาสัมพันธ์ หรือพูดคุยในวาระการประชุมนี้หรือไม่ หากไม่มี ผมขอ
ปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยสามัญ สมัย
ที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ และขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้า
ร่วมประชุม และทำให้การประชุมสภาฯ ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผมขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๓๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

ศรีัญญา ราชเจริญ
(นางศรีัญญา ราชเจริญ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

ผู้รับรองรายงานการประชุม

ประเจน บุปผาแสง
(นายประเจน บุปผาแสง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

บัวไข คงประเสริฐ
(นางบัวไข คงประเสริฐ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๑๖

ราตรี แน่นอุดร
(นางราตรี แน่นอุดร)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๔

สุรียา ลอยคลัง
(นายสุรียา ลอยคลัง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๗